



Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Cán bộ và Nhân dân huyện Kim Sơn.

KIM SƠN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, phát huy truyền thống của huyện Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã “chung sức, đồng lòng”, quyết tâm vượt khó, trong năm 2023 huyện Kim Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch tỉnh giao.



Khu Công viên văn hóa cộng đồng được xem là điểm nhấn, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của đô thị huyện Kim Sơn.



Huyện Kim Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 sớm hơn 2 năm so với kế hoạch tỉnh giao.

CHÚ TRỌNG HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ VỀ VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NTM

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thể dục, thể thao là điều kiện tiên quyết quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần cũng như gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có của địa phương. Để đạt được mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023, huyện Kim Sơn đã chú trọng hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đặc biệt đẩy mạnh đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao.

Khu Công viên văn hóa cộng đồng và Trung Tâm văn hóa Thể thao huyện Kim Sơn là một trong các công trình, mô hình tiêu biểu trên của huyện đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Khu Công viên văn hóa cộng đồng có tổng nguồn vốn đầu tư 144,9 tỷ đồng, quy mô gần 8ha, với các hạng văn hóa - thể thao, đài phun nước và cây xanh, hứa hẹn là địa điểm vui chơi lý tưởng cho người dân. Khu Trung tâm văn hoá, thể thao huyện gồm các hạng mục như:

sân vận động có sức chứa lên tới 4 nghìn khán giả; nhà thi đấu đa năng, sân tennis, bể bơi và các công trình phụ trợ. Đến nay các công trình đã trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và được xem là điểm nhấn, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của đô thị huyện Kim Sơn.

HUYỆN ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2026

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, các chính sách linh hoạt, phù hợp, cùng

với sự tham gia chủ động, tích cực của người dân; Kim Sơn đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm vượt khó của toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Kim Sơn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngày 18/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của huyện Kim Sơn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, hội nhập và phát triển đất nước.

Kim Sơn là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh Ninh Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng là huyện đầu tiên thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2026. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày một khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được quan tâm, các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy... Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 61 triệu đồng, gấp 5 lần so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Sản lượng lúa bình quân hàng năm đạt trên 100.000 tấn, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản bình quân đạt trên 35.000 tấn/năm. Các mô hình liên kết, chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hình thành phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người sản xuất.

Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện có cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân với quy mô 200 giường bệnh. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT của huyện Kim Sơn luôn xếp ở thứ hạng cao trong tỉnh Ninh Bình. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa được triển khai thực hiện tốt, huyện có 06 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, 33 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát văn, ca trù, hát xẩm... được quan tâm phục hồi, phát triển.

Tin rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của huyện Kim Sơn cùng sự quan tâm của tỉnh, sự hỗ trợ, đồng hành của các sở, ban, ngành, huyện sẽ tiếp tục khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của địa phương, xây dựng vùng đất mở Kim Sơn ngày càng phát triển. ■

TRẦN HIẾU - THANH NHÀN